

HÀNH TRÌNH VỀ ĐỊA CHỈ ĐỎ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ KẾT HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2024-2025 TẠI ĐỒNG NAI

Nhằm các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, của thế hệ trẻ; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh; ngày 30/11 và 01/12/2024, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ và hoạt động ngoại khoá kết hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 11 tại Đồng Nai. Hoạt động có sự tham gia của Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách cùng học sinh khối 11.

🇻🇳 Trong ngày đầu tiên của hành trình, các em học sinh đã đến Di tích lịch sử Chiến thắng La Ngà tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các em đã làm lễ dâng hương và nghe thuyết minh về nơi đã ghi dấu chiến thắng vang dội của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trên quốc lộ 20 vào ngày 01/3/1948 và đã đi vào lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Qua đó, giúp các bạn hiểu thêm về chiến thắng La Ngà, trận đánh La Ngà đánh dấu bước tiên vượt bậc về khả năng phối hợp, tổ chức, trình độ chiến thuật, kỹ thuật của lực lượng vũ trang cách mạng ở Đông Nam Bộ.

🏞️ Sau đó, đến Khu du lịch Suối Mơ, các bạn được thỏa thích vui chơi, hòa mình vào dòng nước trong xanh mát lạnh. Tiếp theo, các lớp tập trung tại khu vực sân cỏ để tham gia chương trình team building với những trò chơi mang tính đoàn kết tập thể cao, gắn kết các thành viên trong đoàn với nhau. Buổi tối, các bạn cùng nhau quây quần bên ánh lửa trại cùng tham gia chương trình Giao lưu lửa trại.

☺️ Ngày thứ hai của hành trình, trước khi về lại Bình Dương, các bạn đã được đến tham quan và tìm hiểu khám phá vườn ca cao. Đến đây các bạn đã đi tham quan vườn ca cao, tìm hiểu về quy trình phơi khô, lên men hạt ca cao và xưởng sản xuất ca cao.

💖 Hành trình đã góp phần lưu lại trong ký ức của các bạn học sinh những ấn tượng, kỷ niệm khó quên với bạn bè, thầy cô. Đây cũng là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần bổ sung tri thức, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết cho các bạn thông qua hoạt động tập thể, hoạt động nhóm.

Tin bài: KN









